

# การใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และรับรองคุณภาพสินค้า ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นสถานปฏิบัติกลางทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน กรมวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ประการหนึ่งคือ ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วัสดุศาสตร์ ตลอดจนการรับรองคุณภาพสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศ ให้กับทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน รวมทั้งอุตสาหกรรมต่าง ๆ

กรมวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำแบบคำร้องและแบบคำขอไว้สำหรับผู้ประสงค์จะใช้บริการดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการแจ้งความจำนง ดังนี้

1. การวิเคราะห์ทดสอบทั่วไป ให้ผู้ประสงค์จะขอให้วิเคราะห์ฯ กรอกแบบคำร้อง โดยระบุชื่อวัสดุตัวอย่าง ตราหรือเครื่องหมายกำกับตัวอย่าง (ถ้ามี) วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้วิเคราะห์ทดสอบ ชื่อบุคคล หรือโรงงาน บริษัทที่ส่งตัวอย่างให้วิเคราะห์ ตลอดจนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ และลงชื่อผู้นำส่งตัวอย่าง

ให้ครบถ้วน แล้วยื่นคำร้องพร้อมกับตัวอย่างที่จะขอให้วิเคราะห์ทดสอบต่องานสารบรรณและสถิติ

2. การรับรองคุณภาพสินค้า ให้ผู้ประสงค์จะขอให้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรอกรายละเอียดในแบบคำขอใบรับรองคุณภาพสินค้าให้ครบถ้วน และยื่นแบบคำขอพร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและส่งตัวอย่างที่ต้องการให้รับรองคุณภาพพร้อมกัน การรับรองคุณภาพสินค้าแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ รับรองคุณภาพตามชนิดของผลิตภัณฑ์และรับรองเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ สินค้าที่รับรองคุณภาพคือสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ สินค้าที่ใช้ประจำเฉพาะแห่ง สินค้าที่ผลิตส่งต่างประเทศ สินค้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยังมิได้กำหนดมาตรฐานไว้ และสินค้าที่ผู้ผลิตต้องการใบรับรองคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อกรอกข้อความใบแบบคำร้องหรือคำขอเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ทดสอบหรือรับรองคุณภาพตามบัญชีที่กำหนดไว้ การคิดค่า

ธรรมเนียมฯ นี้ สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบทั่วไป จะคิดตามรายการที่ต้องการให้วิเคราะห์ทดสอบ ส่วนการรับรองคุณภาพนั้น คิดค่าธรรมเนียมตัวอย่างละ 2,000 บาท ถ้าเป็นประเภท (ไม่เกิน 10 ขนาด) ประเภทละ 5,500 บาท หากจะมีมากกว่า 10 ขนาด คิดเพิ่มอีกขนาดละ 200 บาท เมื่อเจ้าหน้าที่คิดเงินค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์หรือรับรองคุณภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ยื่นคำร้องนำไปคำร้องที่คิดค่าธรรมเนียมแล้วไปชำระเงินที่งานการเงินและบัญชี เมื่อเจ้าหน้าที่งานการเงินฯ ได้รับเงินไว้แล้วและออกใบเสร็จรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐาน ใบเสร็จรับเงินตัวจริงเจ้าของหรือผู้ยื่นคำขอฯ เป็นผู้เก็บไว้ เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินจากงานการเงินแล้วฯ ให้นำเรื่องทั้งหมดกลับไปส่งที่งานสารบรรณฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณฯ ประทับตราลงรับเรื่อง ให้หมายเลขปฏิบัติการประจำตัวอย่าง และส่งกองเจ้าของเรื่องดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบต่อไป

กรมวิทยาศาสตร์ฯ จะออกผลการวิเคราะห์ทดสอบในรูปของรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ผู้วิเคราะห์ และผู้อำนวยการกองลงนามกำกับ การส่งผลวิเคราะห์จะส่งให้โดยทางไปรษณีย์ หรือติดต่อให้เจ้าของมารับด้วยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้นำส่งตัวอย่างที่แจ้งความประสงค์ไว้ ในการรับผลการวิเคราะห์ทดสอบหรือรับรองคุณภาพด้วยตนเอง จะต้องนำไปเสร็จรับเงินตัวจริงมาแสดงเป็นหลักฐานหรือนำมาเปลี่ยนในวันที่มารับผลการวิเคราะห์ทดสอบหรือรับรองคุณภาพ ดังนั้น โปรดอย่าทำใบเสร็จหาย ในการรับรองคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์ฯ จะออกใบรับรองคุณภาพให้ ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพเข้าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ ใช้ประกอบการวิเคราะห์ทดสอบ ใบรับรองคุณภาพดังกล่าวมีอายุ 3 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองคุณภาพให้เป็นต้นไป

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุตัวอย่าง หรือรับรองคุณภาพสินค้า หรือขอข้อมูลคำแนะนำ ฯลฯ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดที่งานสารบรรณและสถิติ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 โทร. 245-5508 ในวันและเวลาราชการ.